



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2648 หน้า 15

Col.Inch : 52.51 Ad Value : 78,765 PRValua (x3) : 236,295

อายกันทั้งเมือง..เชียงคานขยะล้น

เลย - นักท่องเที่ยวเห็นแล้วหนีไม่ไหว..ถ่ายภาพกองขยะล้น "เชียงคาน" ประจําวัน พบ อปท.บางแห่งมักง่าย ขนขยะทิ้งในป่า-ฝังกลบไร้มาตรฐาน ลมมาที่เศษถุงปลิวว่อนให้ได้อายกันทั้งบ้านทั้งเมือง

"อำเภอเชียงคาน" ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเยือนได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี ด้วยจุดขายความเป็นธรรมชาติ ดิตดําน้ำโขง และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเชียงคาน ที่ยังคงความเป็นท้องถิ่นสูงมาก รวมถึงสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนที่งดงามเก่าแก่ แต่อีกด้านหนึ่ง เมืองท่องเที่ยวแห่งนี้กลับเต็มไปด้วยปัญหาการจัดการขยะ มีกองขยะที่ทั้งกันเรียกรวด ส่งกลิ่นเหม็นคloy จนนักท่องเที่ยวตกตะลึงกับขยะกองโต อดไม่ได้ที่จะถ่ายภาพนำไปโพสต์์ประจําผ่านโลกโซเชียลฯ และแชร์ต่อกันว่อน จนชาวเชียงคานบางส่วนต้องทำหนังสือร้องถึงผู้ว่าฯ ให้เร่งเข้ามาแก้ปัญหา

ล่าสุด นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย , นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าฯ และตัวแทนส่วนงานเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะของโรงคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลเชียงคาน และปอทั้งขยะ อบต.เชียงคาน พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโรงคัดแยกขยะ เพื่อวางมาตรการแนวทางเร่งด่วน ระยะเวลา และระยะยาว

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าปอทั้งขยะของ อบต.เชียงคาน มีการจัดการไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นำขยะไปทิ้งในป่า-ฝัง



อปท.มักง่ายขุดฝัง-ลมหัดปลิวว่อน



กลบ โดยไม่มีการขุดและปูพื้นพลาสติก เวลามีลมพัด หรือเกิดพายุ มักจะหอบถุงพลาสติกปลิวลงตามบ้าน ตามไร่นาที่อยู่ไม่ไกลจากปอขยะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว ขยะและสิ่งปฏิกูลพัดลอยปลิวไปทั่ว

นายชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า ซึ่งในระยะเร่งด่วน ต้องกำจัดขยะที่ตกค้างนำไปฝังกลบอย่างถูกวิธี เพื่อให้ขยะที่กองอยู่หมดไปจากบริเวณนี้ ให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนลดการทิ้งขยะลงให้ได้วันละ 1 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ส่วนแผนระยะกลาง ต้องหาเครื่องมือ เครื่องจักรมาทำงานให้เต็มกำลังตามประสิทธิภาพของโรงงานกำจัดขยะที่ทำได้



ขณะที่ในระยะยาว ต้องทำงานร่วมกันกับพี่น้องประชาชนที่จะทำอย่างไรเพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง นั่นหมายถึงทุกครัวเรือนต้องมีการแยกขยะก่อนทิ้ง ขยะที่ไม่ควรจะเข้ามาโรงงาน ก็ให้จับลงที่บ้าน เช่น กองมะม่วง ไม่จำเป็นที่จะมาทิ้งที่โรงงานคัดแยกขยะ สามารถแยกนำไปฝังกลบได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวเองต้องให้ความร่วมมือ คือทำอย่างไรให้ปริมาณโฟมน้อยลง พลาสติกน้อยลง ต่อไปถนนบางเส้นในเชียงคานต้องเป็นถนนที่ปลอดโฟม ถนนปลอดพลาสติก

"ที่สำคัญในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนคือขยะจากต้นทางขยะอินทรีย์ไม่ควรที่จะมาทิ้งที่โรงงาน มาทิ้งปอขยะ ขณะที่ขยะเปียกก็ฝังด้วยตนเอง หรือจะทำปุ๋ยใช้ในครอบครัว นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ก็ขอให้มีส่วนร่วมทำอย่างไรไม่เอาขยะมาด้วย ไม่เพิ่มขยะ ให้ทิ้งถุงผ้ามาแทนได้ไหม ปฏิเสธการใช้โฟม พลาสติกของแม่ค้าพ่อค้าได้ไหม และไม่ซื้อในสิ่งที่บรรจุของเหล่านั้น ก็จะทำให้เมืองเชียงคานปลอดขยะหรือลดขยะในระยะยาว".